

รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศ

ครั้งที่ 8/2559

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1

วาระที่ 1.12 บริษัท มาเจนตา มีเดีย ครีเอชั่น จำกัด บริจาคเงินให้สำนักบรรณสารสนเทศ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง บริษัท มาเจนตา มีเดีย ครีเอชั่น จำกัด มอบเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้สำนักบรรณสารสนเทศ เพื่อเป็นค่าบำรุงห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสที่ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในการถ่ายทำสารคดีรายการ “กษัตริย์นักประชาธิปไตย” ซึ่งเป็นสารคดีเพื่อการเผยแพร่พระราชประวัติ พระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งจะออกอากาศทางช่องโทรทัศน์รัฐสภา โดยทางบริษัทได้จัดส่งเป็นเช็คมาให้ และสำนักงานเลขานุการได้นำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาห้องรัชกาลที่ 7 เรียบร้อยแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้หน่วยสนเทศสุโขทัยศึกษาประสานขอรับรายการสารคดีดังกล่าวที่ออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์แล้ว มาจัดเก็บไว้ที่ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 สรุปผลการจัดงานสัมมนากลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ประเทศไทย ครั้งที่ 11

เลขานุการสำนักบรรณสารสนเทศแจ้งให้ที่ประชุมทราบสรุปผลการจัดสัมมนาผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ประเทศไทย ครั้งที่ 11 เรื่อง Institutional Repository System for Smart Library ในวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา รวม 85 คน เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS จำนวน 57 คน บุคลากรของสำนักบรรณสารสนเทศ จำนวน 27 คน และบุคลากรจากสำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 1 คน ซึ่งในการจัดสัมมนามีกิจกรรม 2 ส่วน คือ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เป็นการบรรยาย และวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เป็นการศึกษาดูงานที่ บริษัท บิ๊ก โปรโมชัน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการมี 2 ส่วน คือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผลผลิตการพัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ รหัส ก 2.3.2 วงเงิน 280,700 บาท ส่วนที่ 2 ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท iGroup (Asia Pacific Limited) จำนวน 120,000 บาท ซึ่งมีหนังสือจากบริษัทฯ ขอสนับสนุนค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงินที่ใช้ในการดำเนินการจัดสัมมนาจำนวน 400,700 บาท ใช้จ่ายจริง (ทั้ง 2 แหล่ง) รวม 243,186 บาท คงเหลือเงินรวม 157,514 บาท เงินเหลือจ่ายที่คืนบริษัทฯ จำนวน 1,334 บาท

พร้อมนี้ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา จากแบบสอบถามจำนวน 56 ชุด พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ในภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมสัมมนาอยู่ในระดับมาก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 3.1

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศเสนอเพิ่มเติมว่า การจัดสัมมนาดังกล่าวมีเวลาเตรียมการน้อย จึงอาจมีความไม่สมบูรณ์บางประการ ซึ่งจะได้นำข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาไปเป็นข้อมูลปรับปรุงการจัดการสัมมนาครั้งต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ